

กรรมการสรรหาฯเคาะ เปิดรับสมัครบอร์ดกสทช. ตั้งแต่วันที่ 16-23 มิ.ย.64

กรรมการสรรหา กสทช.เคาะเปิดรับสมัคร
บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ ตั้งแต่ 16-23 มิ.ย.
64 จากนั้นพิจารณาคุณสมบัติ 20-23 ส.ค.
64 และแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 31
ส.ค., 2-3 ก.ย.64 ก่อนรับรองผล 8 ก.ย.
64 เพื่อส่งรายชื่อให้ สว.พิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
และกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้น
ไป ส่งผลให้กระบวนการสรรหากรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตาม
พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 คณะ
กรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กรรมการสรรหา กสทช.) ได้
มีการประชุมและมีมติให้เปิดรับสมัครผู้เข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.ใน 7

ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง ด้าน
กิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการส่งเสริม
เสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน และ
ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กสทช. จำนวน 2 คน

โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่
16-23 มิ.ย. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จากนั้นกรรมการสรรหา กสทช.จะตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหา ในเดือน
มิ.ย.-ส.ค. 2564 โดยจะมีนัดประชุมวันที่
20-23 ส.ค. 2564 พิจารณาคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

หลังจากนั้น วันที่ 31 ส.ค., 2-3 ก.ย.
2564 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
กสทช. แสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์
และวันที่ 8 ก.ย. 2564 กรรมการสรรหา
กสทช.รับรองผลรายงานการประชุม เพื่อ
ส่งรายชื่อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
พิจารณาต่อไป

สำหรับหลักการลงคะแนน หากมีผู้
งดออกเสียง เช่น งดออกเสียง 2 คน,
รับ 3 คน, ไม่รับ 2 คน ให้ถือว่าที่รับ 3
คน ไม่ผ่าน เนื่องจากเสียงไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการสรรหา กสทช.7 คน
ดังนั้น ต้องรับเกิน 4 คน จึงจะถือว่า
ผ่าน เกินครึ่งหนึ่ง ■

'ที สปอร์ต'เตรียมลงทีวีดิจิทัลเลข7

● 'ก้องศักดิ์' ยันถ่ายทอดสดโอลิมปิกแน่

"บ๊วก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สำหรับ ที สปอร์ต ทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ซึ่ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เห็นชอบให้ กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการทดลองออกอากาศได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.2564 โดยให้เริ่มทดลองออกอากาศเป็นเวลา 6 เดือนก่อนนั้น ถึงเวลานี้จำเป็นต้องขยับเวลาทดลองออกอากาศ

ไปเป็นเดือนมิถุนายนนี้ หลังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยรวบรวมความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมาทำเป็นแผนงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของช่องอื่นๆ การดำเนินการของช่องที สปอร์ต ในระบบทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการ ไม่ได้มีปัญหาอื่นใด นอกจากนี้ยืนยันว่าแฟนกีฬา จะได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2564 และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์

โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-5 กันยายน 2564 ผ่านทางช่อง ที สปอร์ตแน่นอน

ผู้ว่าการ กกท.กล่าวต่อว่า หลังจาก กกท. ได้หารือกับจังหวัดตราด ให้ระงับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์" ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2564 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 3 "ตราดเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องนี้จากการพูดคุยกับจังหวัดตราด ล่าสุดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่

ด้วยการจัดแยกชนิดกีฬา แก่สถานการณ์ไปก่อน

"สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องสุดวิสัย ไม่มีใครอยากให้ออกมาเช่นนี้ ดังนั้นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ จัดแยกชนิดกีฬา เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเฉพาะกิจ โดยจะดูว่าจังหวัดใด เหมาะที่จะจัดกีฬาใดบ้าง ซึ่งในส่วนของกีฬากลางแจ้ง สามารถที่จะจัดได้ก่อน อาจจะทำกันคนดู หรือแข่งขันแบบปิด ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด จะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน" ดร.ก้องศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

ทีสปอร์ตขยับ วันออกอากาศ ทดลองมี.ย.นี้

ทีสปอร์ต ทีวีดิจิทัล หมายเลข 7
ขยับเวลาทดลองออกอากาศ จาก
เดือน พ.ค.เป็น มี.ย.นี้ หลังต้อง
ใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการรวบรวม
ความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมา
ทำเป็นแผนงาน ★ มีต่อหน้า 14

ทีสปอร์ตขยับ ☆ ต่อจากหน้า 13
เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของช่องอื่นๆ “บิ๊กก้อง”
ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ระบุทุกอย่าง
ยังอยู่ในกระบวนการ ไม่ได้มีปัญหาอื่นใด นอกจากนี้
ยืนยันแผนกีฬาได้เชียร์ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกและ
พาราลิมปิก โตเกียว 2020 ผ่านทางช่องทีสปอร์ต
แน่นอน ส่วนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาว
เกมส์” ที่จังหวัดตราด ซึ่งกทท. ส่งระงับไปก่อนหน้านี้
เพราะโควิด-19 ยังระบาดหนัก ต้องปรับรูปแบบ
การแข่งขันใหม่ ด้วยการจัดแยกชนิดกีฬาแก่สถาน
การณ์ไปก่อน

“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า สำหรับ
ทีสปอร์ต ทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ซึ่งคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เห็นชอบให้กทท.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการทดลอง
ออกอากาศได้ตั้งแต่เดือนพ.ค.2564 โดยให้เริ่มทดลอง
ออกอากาศเป็นเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ ถึงเวลานี้

จำเป็นที่จะต้องขยับเวลาทดลองออกอากาศ ไปเป็น
เดือน มี.ย.นี้ หลังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการรวบรวม
ความเห็นจากสื่อต่างๆ นำมาทำเป็นแผนงาน เพื่อ
ไม่ให้กระทบกับธุรกิจของช่องอื่นๆ

“การดำเนินการของช่องทีสปอร์ต ในระบบ
ทีวีดิจิทัล หมายเลข 7 ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการ
ไม่ได้มีปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ ยืนยันว่าแผนกีฬา
จะได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ในมหกรรมกีฬา
โอลิมปิก โตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.-8
ส.ค. 2564 และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก โตเกียว
2020 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-5 ก.ย.2564 ผ่านทาง
ช่องทีสปอร์ตแน่นอน” ดร.ก้องศักดิ์กล่าว

ผู้ว่าการ กทท.กล่าวต่อว่า หลังจาก กทท.
ได้หารือกับจังหวัดตราด ให้ระงับการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์”
ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-5 มิ.ย. 2564 และกีฬาอาวุโส
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” ระหว่างวันที่ 8
-14 มิ.ย. 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศไทย
ยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากต่อเนื่องนั้น ในเรื่องนี้
จากการพูดคุยกับจังหวัดตราด ล่าสุดจำเป็นที่จะต้อง
ปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ด้วยการจัดแยกชนิดกีฬา
แก่สถานการณ์ไปก่อน

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสุดวิสัย ไม่มี
ใครอยากให้ออกมาเช่นนี้ ดังนั้น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” จึงต้องปรับรูปแบบการ
แข่งขันใหม่ จัดแยกชนิดกีฬาเป็นรายการชิงแชมป์
ประเทศไทยเฉพาะกิจ โดยจะดูว่าจังหวัดใดเหมาะ
ที่จะจัดกีฬาใดบ้าง ซึ่งในส่วนองกีฬากลางแจ้ง
สามารถที่จะจัดได้ก่อนอาจจะจำกัดคนดูหรือแข่งขัน
แบบปิด ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะต้องมีการประชุม
ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน” ดร.
ก้องศักดิ์กล่าวในตอนท้าย